

บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิด 31.20 บาท ระยะสั้นมีแนวโน้มอ่อนค่าตามเงินหยวน กรอบ 31.1-31.3 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.20 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.20 บาท
แนวโน้มในระยะสั้นเริ่มอ่อนค่าตามทิศทางค่าเงินหยวน คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.20-31.30 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK กล่าวว่า
ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.20 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.20 บาท

*คาดว่าแนวโน้มในระยะสั้นเริ่มอ่อนค่าตามทิศทางค่าเงินหยวน คาดว่ากรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.20-31.30 บาท

*หลังจากวานนี้ค่าเงินบาทเริ่มมีทิศทางเริ่มกลับมาอ่อนค่าจากก่อนหน้านี้ที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาต่อเนื่องโดยวานนี้
ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงประมาณ 0.4% ตามทิศทางค่าเงินหยวนที่อ่อนค่า หลังมีกระแสข่าวว่าทางการของจีนจะยกเลิก
การนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียทำให้มีความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัว

*ปัจจัยการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีแนวโน้มเป็นบวก หลังจากในวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนัลด์
ทรัมป์ มีนัดเจรจากับรองประธานาธิบดีของจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีเพราะนายทรัมป์ เป็นผู้เจรจาด้วยตนเองจากก่อนหน้านี้
ที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหรือตัวแทนการค้าเป็นผู้เจรจา

*อีกทั้งล่าสุด จีนประกาศว่าจะมีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มอีกเป็นมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่ง
สูงกว่ายอดนำเข้าสินค้าเกษตรของทั้งปี 60 ที่นำเข้าประมาณ 2.40 หมื่นล้านบาท

*รวมถึงในช่วงเช้าวันนี้ให้ติดตามกระทรวงพาณิชย์จะรายงานตัวเลขการส่งออกเดือน ม.ค. ปีนี้ หลังจาก 2 เดือน
ก่อนหน้านี้ที่มีการหดตัวติดต่อกัน

“ต้องติดตามตัวเลขส่งออกเดือน ม.ค. ของไทยด้วยเพราะเรามีการส่งออกไปจีนค่อนข้างเยอะ หลังจากหดตัวมา 2
เดือนติดต่อกัน แต่ถ้าจีนกับสหรัฐยังไม่ยกเลิกกำแพงภาษีสินค้านำเข้าที่เคยประกาศมีผลไปแล้วกังวลว่าอาจจะ
ผลกระทบส่งออกของไทยอีกได้” นายสรรค์ กล่าว

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.60 จากวันก่อนหน้าอยู่ที่ 96.45

*วานนี้หลักทรัพย์ต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 3,807.87 ล้านบาท

*วานนี้หลักทรัพย์ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 260.85 ล้านบาท

*สพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทระหว่างธนาคาร เท่ากับ 31.156 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS